

รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในภาคตะวันออก

การดำเนินโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มี ๔ กิจกรรม

๑. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายกิจกรรมนี้ จัดทำ ๒ ครั้ง
ดำเนินการทุกจังหวัดในภาคตะวันออก มีความก้าวหน้าดังนี้

จังหวัด	จัดเวทีแลกเปลี่ยน ครั้งที่ ๑	แผนการดำเนินงาน เสร็จสิ้น	จัดเวทีแลกเปลี่ยน ครั้งที่ ๒	แผนการดำเนินงาน เสร็จสิ้น
สระแก้ว	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายใน เดือน เม.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายใน เดือน เม.ย.
ปราจีนบุรี	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายใน เดือน เม.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายใน เดือน พ.ค.
จันทบุรี	ดำเนินการเสร็จสิ้น		ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายใน เดือน พ.ค.
ตราด	ดำเนินการเสร็จสิ้น		ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายใน เดือน มี.ค.
ระยอง	ดำเนินการเสร็จสิ้น		กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายใน เดือน มี.ค.
นครนายก	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายใน เดือน มี.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายใน เดือน พ.ค.
สมุทรปราการ	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายใน เดือน มี.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายใน เดือน พ.ค.
ฉะเชิงเทรา	ดำเนินการเสร็จสิ้น		ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายใน เดือน เม.ย.
ชลบุรี	ดำเนินการเสร็จสิ้น		กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายใน เดือน มี.ค.

๒. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) กิจกรรมนี้ทำทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความก้าวหน้าดังนี้

จังหวัด	พัฒนาศักยภาพศึกษาดูงาน	แผนการดำเนินงานเสร็จสิ้น
สระแก้ว	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย.
ปราจีนบุรี	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย.
จันทบุรี	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.
ตราด	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค.
ระยอง	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค.
นครนายก	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.
สมุทรปราการ	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค.
ฉะเชิงเทรา	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.
ชลบุรี	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค.

๓. พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านให้มีความรู้ ความชำนาญ ในการติดตามและรายงานสถานการณ์ ฉุกเฉินที่มีศัตรูพืชระบาด ในพืช ๓ ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง มะพร้าว ในเขต ๓ มี ๒ จังหวัดนำร่อง คือ ฉะเชิงเทรา ติดตามเรื่อง มันสำปะหลัง ชลบุรี ติดตามเรื่อง มะพร้าว มีความก้าวหน้าดังนี้

จังหวัด	รายงานสถานการณ์	แผนการดำเนินงานเสร็จสิ้น
ฉะเชิงเทรา	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.
ชลบุรี	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย.

๔. ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านกิกรรณนี้ จัดทำ ๒ ครั้ง ดำเนินการทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความก้าวหน้าดังนี้

จังหวัด	ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๑	แผนการดำเนินงานเสร็จสิ้น	ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๒	แผนการดำเนินงานเสร็จสิ้น
สระแก้ว	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.
ปราจีนบุรี	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.
จันทบุรี	ดำเนินการเสร็จสิ้น		ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.
ตราด	ดำเนินการเสร็จสิ้น		ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.
ระยอง	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.
นครนายก	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.
สมุทรปราการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.
ฉะเชิงเทรา	ดำเนินการเสร็จสิ้น		ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.
ชลบุรี	ดำเนินการเสร็จสิ้น		ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.